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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามญัที่ 1/2565 
วันพฤหัสบดีที ่ 3  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสัญญา             พละเลิศ ประธานสภาฯ  สัญญา พละเลิศ 

2 นายสมศักดิ์            ทองแย้ม รองประธานสภาฯ สมศักดิ์ ทองแย้ม 

3 นายณัฐพล             ธรรมรตัน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 ณัฐพล ธรรมรัตน์ 

๔ นางวงเดือน            จันทกิจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 วงเดือน จันทกิจ 

๕ นายชนะพันธุ์          สุดใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  5 ชนะพันธ์ สุดใจ 

๖ นายประยุทธ           สะอาดเอ่ียม สมาชิก อบต. หมู่ที่  6 ประยุทธ สะอาดเอี่ยม 

๗ นายสมศักดิ์            มีโฉมงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่  8 สมศักดิ์ มีโฉมงาม 

๘ นายประภาส           ราตรีมีชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ประภาส ราตรีมีชัย 

๙ นางอรุณี               ทองชาติ เลขาประธานสภาฯ อรุณี ทองชาติ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุเทพ    ทองธรรมชาติ นายก อบต. สุเทพ     ทองธรรมชาติ 

2 นายสมชาย  บูรณะกนก รองนายก อบต. สมชาย    บูรณะกนก 

3 นางนิทรา    ก าลังหาญ รองนายก อบต. นิทรา     ก าลังหาญ 

๔ นายวรทัต   ธรรมรัตน์ เลขานุการนายก อบต. วรทัต      ธรรมรัตน์ 

5 นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ผอ.กองช่าง บรรพจน์ นุชอนงค์ 

6 นางสาวศุรจนากร  มณีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุรจนากร  มณีอินทร์ 

7 นางสาวสิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย นักจัดการงานทั่วไป สิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย 

8 นางวาสนา  อ่อนเถื่อน เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา   อ่อนเถื่อน 

9 นางสาววิรชา   สะอาดเอ่ียม คนงาน วิรชา     สะอาดเอ่ียม 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ เข้าประชุมครบ    
องค์ประชุม และนั่งประจ าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสัญญา พละเลิศ ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม              
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

                   ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 วาระของจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2565 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ด้วยอ าเภอบางปลาม้า ได้มีหนังสือแจ้งประกาศจาก
จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องวาระของจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ   ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รองนายกรัฐมนตรี    
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มอบ
นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 2565 โดยให้จังหวัดให้ความส าคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยง
ของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ถือเป็น 
“วาระจังหวัด” ในเรื่องนี้ผมขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
 

 นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)   - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในโครงการนี้ทางอบต.ของเรามีการจัด
กิจกรรมทุกปีอยู่แล้ว และเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเราก็จัดและได้เชิญท่านเข้าร่วม และเรามีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์     
2 ขา้งทางจากถนนล าบัวถึงตลาดโพธิ์ศรีในช่วงเดือนมีนาคม และในส่วนของถนนในหมู่บ้านก็ขอฝากท่านสมาชิกทุก
ท่านช่วยจัดการให้ด้วยครับ 

 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ขอให้ทางอบต.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
สวมหมวกนิรภัยในบริเวณทางแยกทับน้ าและในบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยครับ 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ   
 

  ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 
1/2565 เม่ือวันศุกร์ที่ 7 มกราคม  2565   
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม  2565 ตามเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้
แจกให้ทุกท่านแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดตรวจแล้วจะให้แก้ไขตรงจุดใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ  
  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่     
7 มกราคม 2565 ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
    

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1/2565  
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ด้วยเสียง 9 เสียง 
 

 ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา/ด าเนินการ 
 

 3.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม      
(ฉบับที่ 1/2565)   



๔ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระ 3.1 นี้ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
 

  นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)   - เรียนท่านประธานสภา ฯ
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่  3.1 เรื่องการพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22 การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ ก็ขอให้ทุกท่านได้ดูในร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีได้แจกให้กับทุกท่านไป   
 หน้าที่ 1 เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน อยู่ในปี 2565 
รวม จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 10,557,000 บาท   
 หน้าที่ 2 เป็นรายละเอียดโครงการพัฒนา ที่จับตามยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนดินหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านดอนหนาม
แดง เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ช่วงที่ 1 บริเวณที่นานางประคอง คล้ายมาลี สภาพเดิมผิวจราจร ค.ส.ล. 
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 162.00 เมตร พ้ืนทางใต้ผิว ค.ส.ล. ดินกว้าง 2.40 เมตร ฐานกว้าง 
8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.30 เมตร สภาพใหม่ ผิวดินกว้าง 3.95 เมตร ฐานกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.30 เมตร 
ยาว 162.00 เมตร หินคลุกกว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 162.00 เมตร    
 หน้าที่ 3 ช่วงที่ 2 บริเวณท่ีนานายอภิชัย บุญญังกูร ปริมาณงาน สภาพเดิม ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 26.00 เมตร พ้ืนทางใต้ผิว ค.ส.ล. ดินกว้าง 2.40 เมตร ฐานกว้าง 8.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.30 เมตร สภาพใหม่ ผิวดินกว้าง 3.95 เมตร ฐานกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 26.00 
เมตร ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 26.00 เมตร  ปี 2565 งบประมาณ 
157,000  บาท  ผลที่คาดว่าจได้รับ ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาที่สะดวก ปลอดภัย หลังน้ าท่วม หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบคือ กองช่าง   
 หน้าที่ 4 โครงการที่ 1.เป็นโครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) POG ระบบ
ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 01020003 หมู่ที่ 8 บ้านศาลาท่าทรายต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี งบปี 2565 งบประมาณ 5,200,000 บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้รับการแก้ไขความ
เดือดร้อนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  โครงการที่ 2 
โครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 
ครัวเรือน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 
01020003 หมู่ที่  9  บ้านกลาง ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   งบปี 2565 
งบประมาณ 5,200,000 บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพียงและท่ัวถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  



๕ 
 

 หน้าที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ส าหรับบัญชีครุภัณฑ์   ปี 2565 งบประมาณ 19,800 บาท  
 หน้าที่ 6 บัญชีครุภัณฑ์  1 แผนงานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป้าหมาย 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ปี 2565 งบประมาณ 2,500 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง 2 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัฑณ์การเกษตร เป้าหมายจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง  สูบน้ าได้ 1,130 ลิตร ต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง 1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า 2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)  3) สูบน้ าได้สูงไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด 4) ส่งน้ า
ได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ปี 2565 งบประมาณ 
17,300 บาท  รายละเอียดทั้งหมดของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1/2565) ก็มีตามท่ีได้กล่าวไป ท่านใดสงสัยตรงไหนในร่างแผนที่เพิ่มเติมไหมค่ะ  ถ้าไม่มีขอขอบคุณค่ะ 
 

  นายณัฐพล ธรรมรัตน์ (สมาชิก อบต. หมู่ที่  2)   -  ในเรื่องของระบบประปาคงมีหลายหมู่บ้าน
ที่สนใจ มันมีความเป็นมาอย่างไรครับ ผมไม่ทราบรายละเอียดเลย 
 

  นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - คือในส่วนของระบบประปานี้เป็นการประสานมา
ภายในหมู่บ้าน เนื่องจากทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 มาขอให้ทางอบต.ท าหนังสือส่งผ่านเรื่องนี้ให้ เนื่องจากภายใน
หมู่บ้านมีการประสานขอความอนุเคราะห์มา และถ้าหากต่อไปมีโครงการประเภทขอรับงบอุดหนุน  ผมจะให้    
กองช่าง แจ้งให้ทราบทั้งทางผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต.ทุกท่าน ได้ทราบต่อไปครับ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในตอนนี้ทางระบบประปาของทางกรมทรัพยากร 
มอบให้ สจ.อัฐพล ซึ่งเป็นสจ.เขตเมืองดูแลอยู่ หากหมู่บ้านใดต้องการระบบประปาหรือเดือดร้อนเรื่องประปาให้ท า
หนังสือผ่านทางอบต.ไปที่กรมทรัพยากร และเป็นประปาระบบขนาดใหญ่โดยใช้พ้ืนที่ประมาณ 2 งาน ซึ่งผมหา
พ้ืนที่ไม่ได้เลยขอแค่เจาะอย่างเดียว โดยสจ.อัฐพล แจ้งว่าให้ท าเรื่องเข้ามาให้นายกเซ็นต์ และน าไปส่งที่          
กรมทรัพยากรได้เลยครับ 

มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2565) ขอให้ยกมือด้วยครับ 
   

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 9 เสียง อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2565)  
 

   3.2 เรื่องการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) จ านวน 
1 เครื่อง ราคา 17,300 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร โดยขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 642,400 บาท โอนลด 17,300 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 625,100 บาท  
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระนี้ขอให้เลขานุการสภาอบต.ได้ชี้แจง
ระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นางอรุณี ทองชาติ (เลขานุการสภาอบต.)  -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 ได้ก าหนดไว้ว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง   



๖ 
 

ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไปครับ 
 

  นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - สืบเนื่องจากทางอบต.ได้ด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุก
น้ าอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต. ซึ่งที่ผ่านมาเวลารถออกไปปฏิบัติงานจะมี
การเพ่ิมน้ าจากท่อประปาที่จัดท าขึ้นเพ่ือเปิดน้ าใต้ถัง ซึ่งต้องใช้เวลานานในการเติมน้ าให้เต็มถัง  จึงได้มีการเสนอ
ขอให้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือสูบน้ าจากบ่อน้ าหน้าอบต.ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ โดยมีรายละเอียดการโอนดังนี้  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2565 เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2564) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 17,300 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร โดยขอโอนจาก
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 642,400 บาท โอนลด 17,300 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
625,100 บาท 
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) จ านวน       
1 เครื่อง ราคา 17,300 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 9 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 17,300 บาท 
 

 ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในวาระนี้สมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมมราบ
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  

 

 นายประยุทธ สะอาดเอ่ียม (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6)   - ขอสอบถามข้อมูลถนนที่รถของทางอบจ.
เข้ามาด าเนินการเกรดปรับพื้นที่ในส่วนของถนนหมู่ 6 และ 7 จะเข้ามาด าเนินการเมื่อไหร่ครับ 

 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - ในส่วนของถนนหมู่ 6 และ 7  จะต้องมีการลงหินคลุก
ด้วย จึงไม่สามารถน ารถของอบจ.ไปเกรดได้ และทางช่างพจน์แจ้งว่าไม่เกินอาทิตย์หน้าก็สามารถด าเนินการได้ใน
ส่วนถนนเส้นหมู่ 6 และ 7  และในเส้นอื่น ๆ ตอนนี้ก าลังเร่งด าเนินการให้อยู่ครับ ส่วนในเรื่องของถนน คสล.หมู่ที่ 7 
ที่ชาวบ้านไม่อยากให้ท าเป็นหินคลุกเนื่องจากถนนเดิมเป็นคสล. อันนี้ขอให้ช่างพจน์ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
ทราบต่อไปครับ 
 

นายบรรพจน์ นุชอนงค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง)  -  ในส่วนของหมู่ 7 ที่จะให้น าคอนกรีตมาวางที่
ตีนสโลปก็ท าได้ แต่เวลาน าดินมาใส่ผิวจราจรก็จะเหมือนเดิม เมื่อฝนตกก็จะชะไปหมดผิวจราจรก็จะเหลือเดท่าเดิม 
2.40 เมตร แต่ถ้าจะแปะจริง ๆ ต้องลงดินก่อนแล้วค่อยน าคอนกรีตมาแปะ ต้องคุยกับผู้รับจ้างก่อนว่าจะด าเนินการ 




